

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า โพสต์ทูเดย์	<b>ถวายพระพร</b> -เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.นำคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผู้บัญชาการเหล่าทัพ รวมทั้งคู่สมรสเดินทางมาลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ขอให้ประชาชนทุกคนช่วยกันถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแข็งแรงโดยเร็ว และในวันนี้มีภาคประชาชนหลายคณะร่วมกันสวดมนต์ขอให้พระองค์ทรงแข็งแรง ทั่วประเทศไทยก็ต้องอยู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์
Hfocus	<b>ระบบหลักประกันสุขภาพ</b> -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวในเวทีอภิปรายหัวข้อ “เสริมประสานความร่วมมือ เพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ยั่งยืน” ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือเพื่อปรับสิทธิประโยชน์ทั้ง 3 กองทุนให้เท่าเทียมกัน แต่อาจจะมีสิทธิประโยชน์บางรายการที่เหนือขึ้นไปซึ่งนายจ้างเป็นผู้จ่ายเงินให้ เช่น ข้าราชการสามารถนอนห้องพิเศษได้ แต่คิดว่าสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นตัวเสริมคงต้องจ่ายเพิ่มเอง สิ่งสำคัญคือชุดสิทธิประโยชน์หลัก เช่น เจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต ที่ควรได้รับเหมือนกันทั้ง 3 กองทุน ส่วนสิทธิประโยชน์ที่มีความเหลื่อมล้ำระหว่างกองทุน เช่น สิทธิทันตกรรม ต้องพิจารณาเป็นรายสิทธิประโยชน์เพื่อปรับแก้ รวมถึงเรื่องการส่งเสริมป้องกันโรค ที่ควรจะบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อทำงานร่วมกันระหว่างกองทุน ส่วนปัญหาเรื่องการเงินการคลัง สธ.พยายามเปลี่ยนแบบเป็นขั้นบันได ซึ่งสิ่งที่ต้องคุยกันหลังจากนี้ก็ คือ 1.งบประมาณเพียงพอหรือไม่ เนื่องจากในอนาคตจะเพิ่มขึ้นสูง 2.ต้องเดินหน้าสร้างให้เกิดความเป็นธรรม 3.ประเด็นการแยกเงินเดือนของบุคลากร ซึ่งยังต้องถกเถียงกันอีก รวมถึงการทำแผนกำลังคนสุขภาพ
ไทยรัฐ คอลัมน์สารพันปัญหา	<b>ร้องเรียน ฅกส.</b> -เสนอจดหมายร้องเรียน จากผู้รับบำนาญน้อย ขอความเป็นธรรมการเรียกเก็บเงินฅกส.จากสงเคราะห์ ว่า ได้รับเพียงเงินบำนาญพร้อมเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช้จ่ายหลังเกษียณอายุราชการแบบไม่พุ่มเพื่อหยอดพอดี้ จะต้องมารับภาระในการส่งเงินสงเคราะห์เป็นรายเดือนไปตลอดชีวิต เป็นการบั่นทอนความมั่นคงของชีวิต เห็นควรใช้ระเบียบนี้กับสมาชิกผู้รับเงินบำนาญเพราะมีรายได้ประจำทุกเดือนมากกว่า
ข่าวสด คมชัดลึก ไทยรัฐ	<b>ลักศพทารก</b> -เสนอข่าว หญิงสาวรายหนึ่งในจ.สมุทรปราการเข้าแจ้งความกับตำรวจว่า ศพลูกสาวอายุครรภ์ 6 เดือน ที่คลอดก่อนกำหนดและเสียชีวิตที่รพ.สมุทรปราการหายไปจากรพ. นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ ผอ.รพ.สมุทรปราการ กล่าวว่า ยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เบื้องต้นยังไม่สามารถระบุได้ว่าคนในมีส่วนเกี่ยวข้องกับหรือไม่ ต้องรอผลการสอบสวนเจ้าหน้าที่ ทั้งหัวหน้าเวรนิติเวช รพ.ห้องพักรพ. อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบย้อนหลังไม่พบว่าเคยมีปัญหาศพหายเกิดขึ้นมาก่อน
ไทยโพสต์ มติชน กรุงเทพธุรกิจ	<b>นัดเปิดสมอง</b> -เสนอข่าว ในงานเสวนากรณีศึกษา “นัดเปิดสมอง : ของแท้หรือหลอกหลวง” จัดโดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ สภาการแพทย์แผนไทย สถาบันการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ภก.ยงศักดิ์ ตันติปฏิภน รองประธานสมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การนัดเปิดสมองดังกล่าวถือว่าผิดหลักวิชาการการนัดไทย เพราะเป็นจุดหลอดเลือดแดงใหญ่ที่ตรงจากหัวใจไปสู่สมอง หากกดบริเวณดังกล่าวจะทำให้ความดันโลหิตลดลง หมดสติ และหากกดเป็นเวลานานทำให้สมองขาดออกซิเจน ถึงแก่ชีวิตได้ ขณะที่ ทพ.อาคม ประดิษฐ์สุวรรณ ผอ.สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ สบส. กล่าวว่า การนัดจับเส้นเป็นการนัดเพื่อบำบัดรักษาโรคและฟื้นฟูสุขภาพ โดยใช้ศาสตร์นวดไทย จึงจัดเป็นการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ซึ่งตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 กำหนดให้ต้องขออนุญาตเป็นสถานพยาบาล และผู้ดำเนินการต้องขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย หาก กระทำโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพถือว่าผิด

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>กฎหมาย ขื้อหาเปิดสถานพยาบาลเถื่อน มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดข้อหาประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท</p> <p>ปัจจุบันมีคลินิกการแพทย์แผนไทยขึ้นทะเบียนถูกต้อง 804 แห่ง และคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ 109 แห่ง กรม สบส.กำหนดให้คลินิกการแพทย์แผนไทย แสดงชื่อคลินิกตัวอักษรสีน้ำเงิน บนแผ่นป้ายสีขาว พร้อมเลขที่ใบอนุญาต 11 หลักติดไว้หน้าร้าน รวมทั้งหน้าห้องตรวจ ส่วนการนัดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ นัดผ่อนคลาย เป็นการเปิดร้านเพื่อสุขภาพตาม พ.ร.บ. สถานประกอบการฯ ไม่สามารถให้บริการรักษา จับเส้น และกดจุดได้</p> <p>นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานน ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ก่อนจะรับบริการร้านนัดต้องพิจารณา 1.ตัวผู้ให้บริการ หรือหมอนวด แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.หมอนวดที่ร่ำเรียนสืบทอดภูมิปัญญา หรือหมอฟันบ้าน กรมฯได้ขึ้นทะเบียนไว้ 5 หมื่นกว่าคน การควบคุมจะใช้ลักษณะการออกหลักเกณฑ์ในการดูแล ซึ่งอาจมีผู้ที่ไม่แอบอ้างได้ 2.กลุ่มฝึกอบรมการนวด และมาเปิดร้านนวด เป็นเพียงบริการส่งเสริมสุขภาพ ไม่สามารถให้บริการนวดในลักษณะการรักษาได้ แต่มักพบว่าแอบไปฝึกฝนเอง และอ้างว่านวดรักษาได้ ต้องหาทางยับยั้งและกำจัดออกจากระบบ และ 3.กลุ่มที่ได้ใบประกอบวิชาชีพ สามารถรักษา บำบัดอาการต่างๆ ได้ โดยต้องผ่านการอบรมหลักสูตรอย่างน้อย 800 ชั่วโมง</p> <p>ข้อพิจารณาที่ 2 คือสถานที่ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ห้ามขนาดเพื่อบำบัดอาการ 3.ต้องพิจารณาตัวเองว่า มีโรคประจำตัวอะไรหรือไม่ มีข้อห้ามอะไร และแจ้งข้อมูลแก่ผู้ให้บริการ 4.ต้องมีสติยั้งคิด เพราะการนวดที่เห็นทางยูทูป เห็นว่ากดแล้วสลบไป และ 5.หากเกิดปัญหาผลข้างเคียงจากการบริการ ร้องเรียนได้ที่กรมสบส. แต่หากมีปัญหาข้อสงสัย ให้สอบถามที่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยได้ ซึ่งมีสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยดูแลอยู่</p>
มติชน	<p><b>หยุดเจ็บป่วยฉุกเฉิน</b></p> <p>-เสนอสภุ่บข่าว สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สสส. จัดโครงการ "ส่งเสริมและป้องกันคนไทยไม่ให้เจ็บป่วยฉุกเฉิน" มีเป้าหมายเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต หรือหากมีโรคประจำตัวก็สามารถควบคุมได้ โดยไม่เจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยจะมีการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ และสื่อสารต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง</p> <p>โดย สสส. มองว่าโครงการนี้จะอยู่ในรูปแบบเฮลท์ เอดูเคชั่น เช่นเตอร์ คือศูนย์ที่ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในด้านสุขภาพ ทั้งยังร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ บรรจุความรู้ใกล้ตัวเหล่านี้ไว้ในหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา โดยคาดหวังว่าจะส่งผลถึงความเปลี่ยนแปลง</p>
แนวหน้า	<p><b>แนวทางความปลอดภัยผักผลไม้</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยของอาหาร โดยมีอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมอนามัย เลขาธิการ ออย. และภาคประชาสังคมคือเครือข่ายเตือนภัย สารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือไทยแพน ร่วมประชุม</p> <p>รมว.สธ.เปิดเผยว่า ได้นำข้อมูลสถานการณ์ความปลอดภัยของผักผลไม้ที่แต่ละหน่วยงานดำเนินการเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ข้อสรุปร่วมกันว่า ผักผลไม้ ที่แต่ละหน่วยงานไปสุ่มตรวจ มีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง แต่ปนเปื้อนมากน้อยแค่ไหน ต้องมาพิจารณาร่วมกันให้ชัดเจนอีกครั้ง เนื่องจากวิธีการเก็บตัวอย่างและวิธีการตรวจ มีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามประชาชนไม่ต้องกังวลใจ เพราะหากรับประทานในปริมาณที่พอดี ไม่มากเกินไป และหลากหลายชนิด หมุนเวียนกันไป รวมทั้งล้างผักผลไม้ให้สะอาดก่อนนำมารับประทานหรือปรุงอาหารไม่ว่าจะ ด้วยวิธีการล้างน้ำไหลผ่าน น้ำผสมน้ำส้มสายชู หรือน้ำผสมเบคกิ้งโซดา ก็จะช่วยลดปริมาณสารตกค้างลงได้</p> <p>ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้รับผิดชอบประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรฯ มหาวิทยาลัยมหิดล และไทยแพน ร่วมกันรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสารพิษตกค้างที่พบมาก เพื่อนำมากำหนดมาตรการในการควบคุมสารกำจัดศัตรูพืชที่ไม่ควรใช้ในประเทศไทย กำหนดวิธีการตรวจที่มีมาตรฐาน รวมทั้งคำแนะนำแก่ประชาชนในการล้างผักผลไม้ เพื่อลดสารเคมีตกค้าง ให้บริโภคได้อย่างปลอดภัย โดยให้รายงานความคืบหน้าในอีก 15 วันในการ ประชุมครั้งต่อไป</p>
เดลินิวส์	<p><b>กรณีฉีดฟิลเลอร์หน้าอก</b></p> <p>-เสนอข่าว กรีน-อัญญาพร สิริวัฒนธกุล ดาราสาว ชี้แจงว่า ฉีดฉีดฟิลเลอร์หน้าอกมากกว่าครึ่งปีแล้ว ได้ทำการศึกษา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ปรึกษาและอยู่ในความดูแลของแพทย์มาตลอด ขณะนี้ยังไม่มียาผลกระทบบิตใด ๆ เชื่อกันว่าคุณหมอมีความสามารถและเก่งในระดับต้น ๆ</p>
ข่าวสด	<p><b>การบริโภคยาอย่างถูกวิธี</b></p> <p>-เสนอบทความ ผศ.ภญ.ดร.นิตยา เกียรติยั้งอังคส์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา กล่าวว่า ผลสำรวจในประเทศไทยพบว่า ผู้ป่วยเกือบ 1,000 คน เป็นโรคตับจากการรับประทานยาพาราเซตามอลเกินขนาด ในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ ถึง 37% สำหรับคีโตโคนาโซล (ketoconazole) ชนิดรับประทาน มีการทำเรื่องขอยกเลิกยาในหลายประเทศ และอยู่ระหว่างการเรียกคืน เนื่องจากมีพิษต่อดับ</p> <p>การบริโภคยาพาราฯ จะพบอาการเมื่ออยู่ในระยะอันตราย เป็นดับอึกเสบ ดับแข็ง และก่อให้เกิดมะเร็งตับแล้ว จึงขอแนะนำว่า ควรใช้ยาเมื่อมีความจำเป็น เพิ่มความระมัดระวังโดยการอ่านฉลากข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด ที่สำคัญไม่ควรบริโภคเกินวันละ 2 กรัม หรือ 4 เม็ด และไม่ควรรับประทานติดต่อกันนานมากกว่า 5 วัน</p>
เว็บไซต์คมชัดลึก	<p><b>พบฝุ่นรอบโรงงานเกินเกณฑ์</b></p> <p>-เสนอข่าว กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาปริมาณมลพิษอากาศและประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการได้รับสัมผัสมลพิษอากาศจากโรงไฟฟ้าชีวมวลชลในพื้นที่ จ.สุรินทร์” พบว่า โรงไฟฟ้าชีวมวลมีฝุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐานองค์การอนามัยโลก จึงควรมีมาตรการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยรอบโรงไฟฟ้าชีวมวล</p>
เดลินิวส์	<p><b>วัคซีนโรตา</b></p> <p>-เสนอบทความ รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า วัคซีนโรตาจะรณรงค์จากเชื้อไวรัสโรตาเป็นโรคติดเชื้อในเด็กชนิดหนึ่งที่พบได้มากที่สุด สมาคมฯและองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องจึงเห็นว่าควรจะมีการบรรจุวัคซีนป้องกันไวรัสโรตาในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ เพื่อจัดสรรให้เด็กไทยทุกคนได้รับอย่างทั่วถึง แต่ยังคงกังวลเรื่องความล่าช้าของระบบและกระบวนการพิจารณาบรรจุวัคซีนเข้าสู่แผนฯ ซึ่งต้องผ่านการประเมินความคุ้มค่าเบื้องต้นและการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ</p>
เดลินิวส์	<p><b>โรคสะเก็ดเงิน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประวิตร อัศวานนท์ หัวหน้าสาขาวิชาจักษุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคเรื้อรังที่ยังไม่ทราบสาเหตุ พบมากในคนผิวขาว ในคนไทยประมาณการว่ามีจำนวนหลายแสนถึงล้านราย แต่มีประมาณ 1-3% ของคนที่เป็นโรคแล้วคนทั่วไปไม่ทราบ ในอดีตถูกมองว่าเป็นเพียงโรคผิวหนังเรื้อรัง แต่ปัจจุบันทางการแพทย์มองว่าเป็นโรคที่ต้องให้การรักษาทั้งตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และข้ออักเสบ โดยเฉพาะเรื่องความอ้วน ไขมันสูง</p>
แนวหน้า	<p><b>สิทธิการรับรู้ประโยชน์ของโพลีแซคคาไรด์</b></p> <p>-เสนอข่าว คณะอนุกรรมการด้านสิทธิเด็กและการศึกษา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ความรู้และรณรงค์ให้ประชาชนรับทราบถึงประโยชน์ของโพลีแซคคาไรด์ หรือวิตามินบี 9 ช่วยลดความพิการแต่กำเนิด ซึ่งการเสริมวิตามินบี 9 ในปริมาณสูงสามารถเสริมสร้างกลไกให้บุตรไม่พิการแต่กำเนิดแม้จะมียีนพิการ โดยให้หญิงวัยเจริญพันธุ์รับประทานยาเม็ดโพลีแซคคาไรด์ ขนาด 0.4 มิลลิกรัม วันละ 1 เม็ด ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ 3 เดือน จนถึงหลังตั้งครรภ์ 3 เดือน สามารถลดการเกิดความพิการแต่กำเนิดได้ ร้อยละ 20-70</p>
แนวหน้า คมชัดลึก	<p><b>ส่งเสริมการผลิตเครื่องมือแพทย์ส่งออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัด ก.อุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงเตรียมเปิดศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยสู่อุตสาหกรรมในอนาคต เพื่อเชื่อมโยงการทำงานในรูปแบบประชารัฐ ระหว่างผู้ประกอบการกับหน่วยงานวิจัย ให้สามารถนำนวัตกรรมไปผลิตเป็นสินค้ามูลค่าเพิ่มสูงรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 อาทิ กลุ่มเครื่องมือทางการแพทย์ โดยปัจจุบัน ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ปีละประมาณ 9 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบเปลือยหรือใช้แล้วทิ้ง แต่มีสัดส่วนนำเข้าวัตถุดิบถึง 5 หมื่นล้านบาท</p>
เดลินิวส์	<p><b>ลดการใช้สารเคมีในผลผลิต</b></p> <p>-เสนอข่าว นายประพาส บุญช่วย เกษตร จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับหน่วยงานสังกัด ก.เกษตรฯ ก.มหาดไทย ก.สาธารณสุข และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมและงบประมาณสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ลดการใช้สารเคมีในการเกษตรตามโครงการ 3 ดี คนดี สุขภาพดี รายได้ดี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด	<p><b>วัณโรค</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อรรถพล ชีพสัตยากร ผอ.สคร. 5 จ.ราชบุรี กล่าวในการสัมมนาภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่า จากรายงานการควบคุมโรคประจำปีของอนามัยโลก ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 18 ใน 22 ของประเทศที่มีผู้ติดเชื้อวัณโรค จึงต้องร่วมกันกวาดล้างให้หมดจากประเทศไทยในปี 2590 และจะต้องลดลงร้อยละ 12 ต่อปี นอกจากนี้ มีผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อโรคเอดส์มาขึ้นทะเบียนร้อยละ 14 ยังมีอีกมากที่ไม่ยอมรักษา จึงต้องค้นหาผู้ที่ติดเชื้อที่ยังหาไม่พบ ป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น</p>
ข่าวสด	<p><b>รพ.เพชรบูรณ์สร้างตึกสงฆ์อาพาธ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิรัชศักดิ์ ครอบกลางเจริญ ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า รพ.ได้จัดโครงการทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ “อาคารธรรมรักษา” และสมทบทุนจัดซื้อเตียงผู้ป่วยห้องพิเศษ และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ซึ่งตั้งงบประมาณไว้ที่ 45,700,000 บาท แต่ยังไม่เพียงพอ จึงขอให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพตามช่องทางต่างๆ ทั้งด้วยตนเองและโอนเงินผ่านบัญชี</p>
ไทยโพสต์	<p><b>เปิดวิทยาลัยแพทยนานาชาติใหม่</b></p> <p>-เสนอข่าว สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เตรียมเปิดวิทยาลัยแพทยนานาชาติ ปีการศึกษา 2561 พร้อมกับประกาศพัฒนาขึ้นเป็นศูนย์กลางสร้างนวัตกรรมเครื่องมือทางการแพทย์ของประเทศ ลดการนำเข้า-สูญเสียทางเศรษฐกิจ</p>
มติชน M2F	<p><b>สภาวิชาชีพขอรับบริจาคเลือด</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ท.พญ.อุบลวัฒน์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผอ.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เผยว่า ขณะนี้ปริมาณโลหิตสำรองของศูนย์ฯ ลดลงจำนวนมาก โดยเฉพาะกรุ๊ป (O) จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันบริจาคโลหิต ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาค</p>
ไทยรัฐ	<p><b>วัคซีนไขเลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว วัคซีนป้องกันโรคไขเลือดออก ได้รับการอนุมัติจากชาติต่างๆ ถึง 14 ชาติ รวมทั้งไทย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ก่อนหน้านี้ก็ได้รับการอนุมัติจากเม็กซิโก ฟิลิปปินส์ บราซิล เอลซัลวาดอร์ คอสตาริกา ปารากวัย กัวเตมาลา เปรู</p>
บางกอกโพสต์	<p><b>ภาษีเครื่องดื่มให้ความหวาน</b></p> <p>-เสนอข่าว หน่วยงานด้านสุขภาพของสหประชาชาติ กระตุ้นเตือนประเทศต่างๆ ให้เริ่มใช้มาตรการเก็บภาษีเครื่องดื่มที่ให้ความหวาน ซึ่งเป็นความพยายามเพื่อต่อสู้กับปัญหาโรคอ้วน โดยมีหลักฐานที่บ่งชี้ว่า การปรับขึ้นราคาภาษีจะช่วยให้การบริโภคน้ำตาลลดลงได้</p>

